

# ย้อนรอยพุทธวิถี150ปี ติวพระสังฆาธิการสารคาม

เมื่อเร็วๆ นี้สถาบันโพธิศึกษาวิทยาลัย 980 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ภายใต้ชื่อ “ย้อนรอยพุทธวิถี 150 ปี เมืองมหาสารคามสู่พุทธพลิกโลก”

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม 500 รูป คณะกรรมการสถาบันโพธิศึกษาวิทยาลัย 980 คณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 600 คน เข้าร่วมประชุม ที่หอประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงานมีการปาฐกถาธรรม เรื่องสังฆนียสถาน สู่หลักการพุทธ พลิกโลก โดยพระเทพโพธิวิเทศ ผอ.สถาบันโพธิศึกษาวิทยาลัย 980 หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และกิจกรรมเสวนา เรื่อง “นำปัญญาพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร” โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ภาคส่วน ได้แก่ คณะสงฆ์ ราชกร มหาวิทยาลัย และประชาชน

นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประธานจัดงานกล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม ตลอดระยะเวลา 150 ปี “ย้อนรอยพุทธวิถี 150 ปี เมืองมหาสารคาม” ซึ่งจะครบ 150 ปี ในปี พ.ศ.2558 และเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี ความปรองดองสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม โดยยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมนำหลักธรรมคำ



สอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ต่อมา พระเทพสิทธิอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา ให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอน และแนวทางการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสุข พุทธศาสนิกชนจึงต้องรู้จักการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน พุทธศาสนาสอนให้รู้จักใช้สติ มีเหตุผล ไม่มั่งงาย มีเมตตา กรุณา ต่อสรรพสัตว์ร่วมโลก เมื่อพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อพระธรรมคำสอนไม่เบียดเบียนกัน สังคมจะมีแต่ความสุขสงบและเกิดความมั่นคงในสามสถาบันสำคัญ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จากนั้นพระเทพโพธิวิเทศกล่าวปาฐกถาธรรม เรื่องสังฆเวชนียสถาน สู่หลักการพุทธพลิกโลก ตอนหนึ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้อุบัติขึ้นได้ด้วยความสำเร็จของหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็น อบจ.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ไม่ใช่ว่าโลกอย่างเดียว ยังเป็นผู้มีทางธรรม เมื่อผู้ปกครองบ้านเมืองให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนรู้จักการนำหลักการมาส่งเสริมธรรมะรู้จักนำธรรมะมาปรับใช้ จะทำให้งานในหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือใช้กำจัดกิเลสให้กับสังคมจะส่งผลให้สังคมมีแต่ความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่ให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

โครงการนี้จึงมีคุณค่ามหาศาล สมควรขยายผลออกไปทั่วประเทศ เพราะเราร่วมกันทำ



พระเทพโพธิวิเทศ

กิจกรรมวันนี้แสดงออกให้เห็นถึงคำว่าพวกก็คือพวกเราชาวพุทธได้มาร่วมกันทำบุญความดี องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นยอดบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการมีความเพียร ดังนั้น คนในสังฆมทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พุทธศาสนิกชน พระภิกษุ สามเณร

“หากจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จจนเจริญรุ่งเรืองได้จะต้องมีบุคคลต้นแบบเป็นแรงจูงใจ เพราะหากไม่มีบุคคลตัวอย่างให้เราเห็น อาจทำให้เราท้อในการปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่เราชาวพุทธโชคดีที่มีบุคคลในดวงใจคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะของท่านได้แสดงให้เห็นในแดนพุทธภูมิก่อนดับขันธเป็นหลักการ วิธีการในการครองชีวิตพระพุทธองค์ตรัสฝากพระอานนที่ไว้ว่าสิ่งที่จะตามรอยพระบาทให้เข้าถึงประกอบด้วย สถานที่ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน”

ดังนั้น การที่เรชาวพุทธครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสไปสักการะสังฆเวชนียสถาน 4 แห่ง หลังกลับมาย่อมจะก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาจรจรของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

**เชิด ชันตี ณ พล**